



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิหล่ง บ้านอิหล่ง หมู่ที่ ๓
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิหล่ง บ้านอิหล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร พร้อมงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมจนแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนมาตรฐานของ อบต.เชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันคร่าวเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๕,๐๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี) ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี)

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๑๒-๕๕๗๗ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (WWW.gprocurement.go.th)

...../ ในการสอบราคา

ในการสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และในกรณีผู้เสนอราคา ซึ่งองค์กรฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด องค์กรการบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญเหลือ บุณสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน



